

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง เรงัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๓๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๔๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และจัดทำ
ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ เมื่อเสร็จสิ้นการขึ้นทะเบียนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้รายงานยอดจำนวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) และงวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นการ
จัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
งบประมาณที่ได้รับกับจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเงินทุกราย ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและการบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลการจ่ายเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้รายงานผลการจัดสรรงบประมาณตามแบบรายงาน
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการจัดสรร ความละเอียดทราบแล้ว

บัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว และปรากฏว่ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดได้เร่งรัด
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบจำนวนคนพิการ
และตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้อง ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพกับข้อมูลในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนคนพิการ
ที่มีสิทธิรับเงิน

/ ๒. เมื่อองค์กร ...

๒. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพกับข้อมูลในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจำนวนคนพิการและหากจำนวน คนพิการไม่ถูกต้องมีรายใดที่ไม่ปรากฏข้อมูล แต่มีรายชื่ออยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ให้รายงานตามแบบรายงาน ผลการจัดสรรตามบัญชีที่อ้างถึง ๓ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และให้จังหวัดรวบรวม แบบรายงานส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแล้ว

๓. ให้จังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ในกรณีเมื่อถึงกำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณเบี้ยความพิการประจำเดือนแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาขอยืมเงินสะสมมาใช้จ่ายไปพลางก่อน ตามจำนวนผู้สิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ วรรคสอง ตามบัญชีข้อชักชวนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อ้างถึง ๒

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ - ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓